
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
...................... 

  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี 7  พฤษภาค พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  และได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่า
เกษม  แล้วเมื่อวันท่ี 15  กรกฎาคม  2564    นั้น 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ 33 วรรค  4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 จึงปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลท่าเกษม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี 13  
สิงหาคม  2564    เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน กรกาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(นายมังกร  แก้วพัฒน์) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลท่าเกษม 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมังกร  แก้วพัฒน ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๓. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๔. นายศรีนวน  อ าพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๕. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๖. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๗. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๘. นายเดชา  สืบพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๙. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๑๐. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๑๑. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๑๒. นายส ารวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๑๓. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๔. นายจ าเนียร  บ่างสมบูรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นายเฉลย  ธนะภูมิชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภากรุณาจุด
      เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ ทุกท่านยืนขึ้นครับ(ประธานสภาจุดเทียน
      ธูปบูชาพระรัตนตรัย) ผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านประกาศ 
      เทศบาล 
        ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      เร่ือง   ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
       ประจ าปี ๒๕๖๔ 
       ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมครั้งแรก   
      ประธานสภาเทศบาล ได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
      ประจ าปี ๒๕๖๔ แล้วนั้น 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
      เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
      พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  
      ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม จึงเห็นสมควรให้เรียกประชุมสภา 
      เทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๗ 
      พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบล
      ท่าเกษม 
        จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
         ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 
             มังกร  แก้วพัฒน ์
          (นายมังกร  แก้วพัฒน์)   
                    ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
        -รายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก 
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น 
      ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมกาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  
        ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ (จ านวน ๓ ท่าน) 
      ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
        แผนพัฒนาประจ าปี (จ านวน ๓ ท่าน) 
      ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจ 
        ร่างเทศบัญญัติ 
      ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการ 
        ประชุม 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกและท่านนายกฯท่ีฝ่าฟันกันมาจน 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ได้ร่วมงานกนัได้อีกครั้งหนึ่งขอแจ้งก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญตามประกาศท่ี
     แนบ 

๑. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  
เริ่มต้ังแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔(ระยะเวลาของสมัย
ประชุม ๓๐ วัน) 

๒. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔     
เริ่มต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔(ระยะเวลาของสมัย
ประชุม ๓๐ วัน) 

๓. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔  
เริ่มต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔(ระยะเวลาของสมัยประชุม 
๓๐ วัน) 

๔. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  
เริ่มต้ังแต่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔(ระยะเวลาของสมัย
ประชุม ๓๐ วัน) 

๕. ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๕ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๒ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาของ
สมัยประชุม ๓๐ วัน) 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งเลขาฯทราบเลยนะครับ หากไม่มี 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ขอให้ท่านสมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯครั้งก่อน(ยกมือ) 
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถ่ิน 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบก่อนเข้าสู่วาระนะครับ ตามระเบียบ  
เลขานุการสภาฯ   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคัลการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึง
     ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม 
     กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
     บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
      เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
     ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ท่ีประชุม 
     สภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษมครับ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  



-๔- 

นายวิเชียร  สุคนธประทีป  เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม กระผมนายวิเชียร     สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าเกษม  
     ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ ขอแถลงนโยบาย 
    การบริหารงานเทศบาลว่าผมจะด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามท่ี 
    กฎหมายก าหนดไว้และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตาม 
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายท่ีก าหนดขึ้น ท้ังนี้ในการ 
    บริหารงานจะด าเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองท่ีดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดท า 
    แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการตรวจสอบ
    และประเมินผลการปฏิบัติงานรวมท้ังจะท างานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ 
    ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่งมีแนวทางในการบริหารงานเทศบาลด้านต่างๆ  
    ดังต่อไปนี ้
     ๑. นโยบายการบริหารทั่วไป 
          น าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความ
    ราบรื่นสะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน เข้า
    มามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกัน และ 
    ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง  
    เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจในการตัดสินใจส่ังการ 
    จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลท่ีเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาท
    ของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขบน 
    พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลจะต้องพัฒนา 
    ความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ต้ังตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
     ๒. นโยบายทางเศรษฐกิจ 
         พัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิด 
    โอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ท างานมากขึ้น ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อ 
    รองรับความเจริญ สร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ส่งเสริมงาน 
    เทศกาลตามวัฒนธรรม ประเพณีประจ าปี  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด 
    เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล  
    สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
     ๓.นโยบายทางสังคม 
             ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและ 
    คุณค่าของบุคคลในท้องถิ่น ให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความ
    เสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก 
    สตรี คนพิการ คนสูงอายุ ควบคุมดูแลสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพิ่มการ 
    ตรวจตราในชุมชนท้ังกลางวันและกลางคืน ลดการเสพสุราและส่ิงมึนเมา ควบคุม
    การเล่นการพนันทุกประเภท จัดต้ังองค์กรชุมชนให้ครอบคลุมครบถ้วน ในพื้นท่ี 
    ในเขตเทศบาล ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาล  ให้มีสถานท่ี 
    ออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น จัดหาผู้น าการออกก าลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุน  
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    การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจตาม 
    ความเหมาะสม 
     ๔.นโยบายการเมือง 
                สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
    ประมุขกระจายอ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริต
    และเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจใน 
    นโยบายต่างๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ าเสมอ ร่วมมือกับองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล น าสมาชิกสภา
    เทศบาลไปทัศนศึกษาและดูงานในและนอกประเทศสนับสนุนกิจกรรม  
    การเมืองอื่นๆ 
     ๕.นโยบายด้านการศึกษา 
           พัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็น
    คนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีปัญญา  ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
    และคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและ
    บุคลากรการศึกษาให้ยึดในจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ พัฒนากีฬาและดนตรีในโรงเรียน สนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐาน 
    การศึกษาในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาล การ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์ 
    การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    อย่างต่อเนื่อง  
     ๖.นโยบายด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                จัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ท่ี 
    จ าเป็นในการป้องกัน และระงับภัยให้เพียงพอ ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ 
    ความเข้าใจถึงภัยต่างๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ท างานร่วมกับ
    ส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวัง 
    อาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุดเส่ียงและสถานท่ีไม่ปลอดภัย การรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อบรม 
    และสนับสนุนหน่วย อปพร. ต ารวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ 
    ติดต่อส่ือสาร ยานพาหนะให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และภัย 
    ธรรมชาติอื่นๆ 
     ๗.นโยบายด้านสาธารณสุข 
               น าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานท่ี 
    ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะอย่าง 
    เพียงพอ ป้องกันเหตุของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถาน 
    บริการ จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ส่งเสริมมาตรการ
    คุ้มครอง ผู้บริโภค  ป้องกันยาเสพติดในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    อย่างเป็นระบบ  การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
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     8.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ัวไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
    ปลอดภัยสวยงาม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ถนนหนทาง ไฟฟ้า 
    สาธารณะประปา  แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า   ท าเนิน
    ชะลอความเร็วในเขตชุมชนหนาแน่น ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรให้ท่ัวถึง จะขยาย
    ผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมส่ิงปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการ 
    ตรวจสอบสถานบริการน้ ามันและแก๊สหุงต้ม  
     9.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถ่ิน และภูมิปัญญา
    ท้องถ่ิน 
                ส่งเสริม  เผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความส าคัญ แก่ผู้สูงอายุ
    และผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น การรักษาประเพณีอันดีงามท่ีมีมาต้ังแต่เดิม การ 
    แต่งกายท่ีถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาทอันดีงามแก่เด็ก
    และเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอารามในเขตเทศบาล   
    ส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมส่ังสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่างๆ 
          นโยบายท่ีผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกสภาทุก 
    ท่านได้มั่นใจว่าผมจะบริหารงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  
    สามารถตรวจสอบได้และท่ีส าคัญคืองบประมาณเทศบาลทุกบาททุกสตางค์ ต้อง
    ผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
    ทุกท่านท่ีเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระผมในครั้งนี้  ขอบคุณครับ                                           
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านนายกฯก็ได้แถลงนโยบายในการบริหารจัดการของเทศบาลฯ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม เราครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประทับใจตรงว่าจะมุ่งมั่นและพัฒนาสมาชิกฯไปทัศน
    ศึกษาในและนอกประเทศ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามขอเชิญครับ 
นายมานพ  เพาะแป้น    - ผมนายมานพ เพาะแป้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมได้ฟังนายกฯแถลงนโยบายต่อสภา คือวันนี้ ผมก็คิดว่าก็ขอให้ท่านยึด รักษา  
    กฎ ระเบียบ ตามข้อ ๙ ข้อท่ีท่านได้ระบุนโยบายต่อสภาฯ ในวันนี้ผมก็ดีใจแทน 
    ประชาชนด้วย ท่ีท่านจะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลทุกด้าน ท้ัง ๙ 
    นโยบาย ก็ขอฝากว่าอย่าลืมหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม 
    โปร่งใส และอีกหลายๆข้อท่ีท่านได้แถลงต่อสภา ผมก็หวังว่าผลงานท่ีจะเกิดขึ้นไป
    ข้างหน้านี้ น่าจะสมบูรณ์แบบนะครับ ผลประโยชน์ได้กับประชาชน ขอขอบคุณ 
    มากๆครับ ท่านประธาน 
นายสมบูรณ์  ยรรยง    - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมนายสมบูรณ์ ยรรยง สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลฯเขต ๑ เรียนท่านฝ่ายบริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ตามท่ีท่าน 
    นายกฯได้แถลงนโยบาย รู้สึกเป็นนโยบายท่ีครบครอบคลุมเกือบทุกด้าน ท้ังยัง 
    เปิดโอกาสจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าแผนก็ครอบคลุม
    ตามหลัก good governance โดยเฉพาะข้อ ๗ ด้านสาธารณสุข ดีใจกับพี่น้อง 
    ประชาชนจะมีการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากจน ขอให้ท่านจัดการให้ 
    ท่ัวถึงยังมีเยอะมาก ผมลงพื้นท่ีหาเสียงท่านก็เห็นแล้วพี่น้องของเรายังอยู่ล าบาก
    โดยเฉพาะเขตชุมชนย่อยท่ี ๕ โซนหลัง อยากให้ท่านช่วยพี่น้องเราด้วยครับ 
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นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอเพิ่มเติมข้อ ๗ เรื่องป้องกันยาเสพติดในชุมชน เคยไปเป็น 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  คณะ อสค. คือ อาสาสมัครคุมประพฤติท่ีศาลจังหวัดสระแก้ว ท่านบอก 
    ตัวแทน ท้องถิ่น เหตุใดยาเสพติดในชุมชนมีมาก จับ ปรับ ตัดสินไปแล้ว 
    ก็มาอีกแล้ว ได้ข่าวว่าของเราก็ให้งบประมาณไป ยาเสพติดก าลังระบาด  
    ซึ่งเข้าใจว่าของเรามีนโยบายป้องกันเป็นอย่างดีนะครับ มีใครเพิ่มเติมอีก 
    หรือไม่ ถ้าไม่มีนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษมสามารถ  
    ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
มติที่ประชุม   - รับทราบการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม  
    โดย นายวิเชียร สุคนธประทีป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ือง คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
     (จ านวน ๓ ท่าน) 
  

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯได้ช้ีแจงองค์ประกอบคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาฯ   ชุดนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑   
    ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
    (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
    (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
    (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
         คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ 
    (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
         จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
    (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
    (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าท่ีจัดท าแผน  กรรมการ 
     กรรมการตาม(๓) (๔)(๕) และ(๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี  
    และอาจ ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้      
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ในส่วนของสมาชิกสภาฯมี ๓ ท่าน เชิญเสนอรายช่ือครับ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม   
นายแสวง  จันทกุมาร   - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอรายช่ือสามท่านดังนี้ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ๑. นายเดชา  สืบพันธ์ 
     ๒. นายมานพ  เพาะแป้น 
     ๓. นายศรีนวน  อ าพัฒน์ 
     ขอบคุณครับ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาทต.ท่าเกษม            
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ในกรณีท่ีมีผู้เสนอถูกต้อง มีผู้รับรองถูกต้อง และไม่มีผู้เสนอรายช่ืออีก 
เลขานุการสภาฯ    ก็ถือว่าผู้ท่ีรับเสนอช่ือท้ัง ๓ ท่าน นับเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นใน
     ส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง ๓ ท่าน จากนี้ต่อไปท้ัง ๓ ท่าน  



-๘- 
     คือผู้ได้รับเลือกจากสภาโดยประธานสภาฯจะท าหนังสือถึงนายกฯเพื่อ 
     ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบต่อไป  
นายวิเชียร  สุคนธประทีป  - ขออนุญาตท่านประธานสภาในระเบียบวาระท่ี ๔ นั้น จากท่ีเจ้าหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม  อ่านระเบียบและข้อกฎหมายก็ขอฝากท่านประธานว่าในส่วน  
     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนั้น หลังจากท่ีเราได้เลือกสมาชิกท้ัง ๓ ท่าน
     แล้ว ก็ฝากท่านประธานฯและสมาชิกทุกท่านด้วยว่ามันจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ
     ท่ีผู้บริหารแต่งต้ังอีก ๓ ท่าน และคณะกรรมการจากประธานชุมชน และ
     มีข้าราชการท่ียังค้างอยู่ ต้องแต่งต้ังฝากท่านประธานและสมาชิกหรือ 
     ปลัดช่วยทาบทามเพื่อจะได้แต่งต้ังท้ังหมดจะต้องครบตามจ านวนตาม 
     ระเบียบ ฝากเอาไว้ด้วยครับ   
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอบคุณครับ ตามระเบียบให้ท่านนายกแต่งต้ังใช่หรือไม่ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ตามระเบียบให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังครับ 
เลขานุการสภาฯ    
นายมานพ  เพาะแป้น   - ผมนายมานพ  เพาะแป้น การท่ีสมาชิกได้เสนอช่ือผมเป็นคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผมอยากทราบว่า หน้าท่ีและประชุมกี่ครั้งต่อปี
     ครบวาระ ผมยังไม่เข้าใจส่งไป ๓ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จะ 
     ประชุมตอนไหน พิจารณาเรื่องอะไร ขอให้ช้ีแจงด้วยครับท่านประธาน 
นายสุริยา  ผลาหาญ   - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด   ส าหรับเรื่องของคณะกรรมการฯท่ีก าหนดให้สภาเลือกกันเอง ๓ คน คือ
     เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ส่วนเรื่องของอ านาจ 
     หน้าท่ีมีอยู่ในกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าท่านได้รับแต่งต้ังจะมีค าส่ังพร้อมกับ 
     แนบระเบียบไปให้ท่าน จะมีการก าหนดว่าจะประชุมครั้งไหน จะมี 
     ก าหนดไปให้ แต่ผมจะอ่านตามระเบียบให้ฟังตามท่ีท่านได้เป็น 
     คณะกรรมการชุดนี้แล้ว ท่านมีอ านาจหน้าท่ีต้องท าอะไรบ้าง คือ 

(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ

หน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
 ท่านต้องไปดูว่าหน้าท่ีของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ ของ
พรบ.เทศบาลมีอะไรบ้าง ไปดูเป็นหลัก ตามอ านาจหน้าท่ี
เท่านั้นโดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ประชาชน  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ 
 ตามพรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ จะมีการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง คล้ายๆกับมาตรา 
๕๐ ของ พรบ.เทศบาล แต่จะกว้างกว่า 



-๙- 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้

เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 เรามียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ ก็
ใกล้จะหมดแล้วในปี ๒๕๖๔ การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเป็นส าคัญดูภารกิจการถ่ายโอน 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
 ก็มีแนวทางในการด าเนินการเดียวกัน 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 ในส่วนนี้ก็น านโยบายผู้บริหารท่ีแถลงมาเป็นกรอบใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 นี่คือหลักๆในการก าหนดท่ีท่านจะต้องปฏิบัติ 

(๒) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง น าปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ัง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอ านาจหน้าท่ี 
 ท่านต้องด าเนินการท้ังหมด พิจารณาแผน มีคณะกรรมการอีก
ชุด คือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คือ มีข้าราชการประจ าเป็น
ผู้จัดท าร่างให้ เสนอ ท าความเห็น หากเห็นด้วยก็น าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่สภา และประกาศใช้ นี่คือขั้นตอนหลักเกณฑ์ หาก
ท่านได้รับการแต่งต้ังแล้ว จะมีการเชิญประชุมอีกครั้ ง ขอน าเรียนพอ
สังเขปไว้เท่านี้ครับ 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  มีผู้รับรองถูกต้อง สองท่าน  
     มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาฯจ านวน ๓ คน เพื่อแต่งต้ังเป็น 
     คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ือง  คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ประจ าปี ( จ านวน ๓ ท่าน) 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ            
นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
     แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน

สองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของ
คณะกรรมการ 
 กรรมการตาม(๑)(๒)(๓)(๔) และ(๕) ให้มีวาระอยู่ใน ต าแหน่ง
คราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

   

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์   - เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามฯ เช่นเดียวกับคณะ 
เลขานุการสภาฯ     กรรมการพัฒนา เมื่อมีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาแล้ว มีการ 
     ด าเนินการตามแผนงานงบประมาณ ก็จะมีคณะกรรมการ มาตรวจสอบ
     ติดตามแผนนั้น ในส่วนของสภาท่ีเราจะเลือกกันเองนั้น มีองค์ประกอบ 
     ๓ ท่าน ล าดับต่อไปเชิญท่านเสนอช่ือครับ 
นายสิทธิ์  สาพล     - ผมสิทธิ์ สาพล สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ขอเสนอรายช่ือ ๓  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่าน ดังนี้ครับ 

๑. นายส ารวย  บุญโต 
๒. นายสามารถ  วงค์ศรีทา 
๓. นายณรงค์  พิดา 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม   มีผู้รับรองถูกต้อง สองท่าน 
     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาจ านวน ๓ คน เป็น 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภา แปรญัตติร่าง 
     ข้อบัญญัติ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ในระเบียบวาระท่ี ๖ ขอความ 
เลขานุการสภาฯ    กรุณาแก้ไขตรวจร่างเทศบัญญัติเป็นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
      ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

 ในส่วนนี้เราจะต้ังเฉพาะคณะกรรมการสามัญเพื่อท าหน้าท่ี
ประจ าสภาฯ ส่วนคณะกรรมการวิสามัญคือเป็นกรณีพิเศษต้ังไว้เฉพาะ
การ กรณีมีเรื่องพิจารณาเป็นครั้งคราวไป ในการพิจารณาคราวนี้ ข้อ 
๑๐๓ (๑)   
 ข้อ  ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าท่ีกระท ากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น  
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ขอบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ในท่ีนี้คือ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมี
มติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอช่ือครับ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม         
นายณรงค์  พิดา    - เรียนท่านประธานสภา เรียนท่านนายก ผมนายณรงค์ พิดา 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
     ข้อบัญญัติ จ านวน  ๕ ท่าน โดยท่านแรกผมขอเสนอช่ือ  

นายส ารวย บุญโต 
 
 



-๑๒- 
โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ 
- นายสิทธิ์  สาพล 
- นายสมบูรณ์  ยรรยง 

นายศรีนวน  อ าพัฒน์    เสนอชื่อนายสามารถ  วงค์ศรีทา โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล   - นายมานพ  เพาะแป้น 
     - นางสมส่วน ธูปทอง 
นายแสวง จันทกุมาร   เสนอชื่อนายสิทธิ์ สาพล โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล   - นายเดชา สืบพันธ์ 
     - นายณรงค์ พิดา 
นายสมบูรณ์  ยรรยง   เสนอชื่อนายธนาพล  ริยะตานนท์ โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล   - นายศรีนวน  อ าพัฒน์ 
     - นายแสวง จันทกุมาร 
นายสามารถ  วงค์ศรีทา   เสนอชื่อนายสมบูรณ์ ยรรยง โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล   - นายธนาพล ริยะตานนท์ 
     - นายส ารวย  บุญโต 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  ถ้าไม่มี ถือว่ามีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้องตามจ านวน คือ ไม่น้อยกว่า  

๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน นะครับต่อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   
มติที่ประชุม    - เห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อ
     บัญญัติ จ านวน ๕ ท่าน 
 

ระเบียบวาระที่ ๗   เร่ือง คัดเลือกคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - วิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญชุดแปรญัตติ มี 
เลขานุการสภาฯ    จ านวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ขอ้บังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ในท่ีนี้คือ (๒) คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  
 มีหน้าท่ีพิจารณาร่างรายงานการประชุม เมื่อประชุมเสร็จแล้ว
จะมีการถอดความเป็นรายงานการประชุม ก็จะให้คณะกรรมการชุดนี้
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย ก่อนท่ีเสนอให้สภารับรอง 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอเชิญเสนอรายช่ือครับ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  
นายส ารวย  บุญโต   - เรียนท่านประธานสภา ผมนายส ารวย  บุญโต สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม 

จ านวน ๓  ท่านครับและผมขอเสนอนายสมบูรณ์  ยรรยง โดยมีผู้รับรอง 
๒ ท่าน คือ 

 
 
 



-๑๓- 
 
 - นายสิทธิ์ สาพล 
 - นายธนาพล ริยะตานนท์ 
นายสิทธิ์ สาพล    ผมขอเสนอรายช่ือ นายแสวง จันทกุมาร  โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล - นายมานพ  เพาะแป้น  
 - นายสมบูรณ์ ยรรยง 
นายเดชา สืบพันธ์   ผมขอเสนอรายช่ือ นายณรงค์ พิดา  โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล - นายศรีนวน  อ าพัฒน์ 
 - นายสมส่วน ธูปทอง 
นายมังกร แก้วพัฒน์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่ามีผู้เสนอและรับรอง 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  ถูกต้องถูกต้องตามจ านวนต่อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   

มติที่ประชุม    - เห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
     ประชุม จ านวน ๓ ท่าน  
      

ระเบียบวาระที่ ๘   เร่ือง อื่นๆ  
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ในวาระอืน่ๆมีท่านในจะน าเสนอหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม        
นายมานพ  เพาะแป้น   -เรียน ท่านประธานสภา ผมนายมานพ  เพาะแป้น ผมมีอยู่ ๒ เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่ีจะเสนอสภาไปฝ่ายบริหารและกองช่าง 

๑. เสนอใหม้ีการปรับปรุงทาสีส านักงานและรั้วครับ  
 ๒.  ในการประชุมสมัยหน้าก็น่าจะเป็นการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติปี ๒๕๖๕ คือ ถนนซอยข้างร้านรับซื้อของเก่าถนนเส้นนี้จะไปสุด
เขตเทศบาลและอบต.ท่าเกษมด้วย มีประชาชนสัญจร ขนส่งผลผลิต 

ทางการเกษตรถนนเช่ือมถนนเส้นใหม่ ๓๕๙ ตอนนี้เป็นถนนลูกรัง 
อยากเสนอเป็นถนนคอนกรีต ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ก็ขอเป็นถนนดินลูกรัง 
ขอเสนอเข้าเทศบัญญัติให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอบคุณครับคุณมานพ สรุปท่ีน าเสนอ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม   ๑. ปรับปรุงส านักงานเทศบาลโดยเสนอให้ทาสี 
      ๒. ถนนลูกรังซอยรับซื้อของเก่าให้เป็นถนนคอนกรีต 
     ขอเชิญท่านต่อไปครับ 
นายสมบูรณ์ ยรรยง   -เรียน ท่านประธานสภา ผมนายสมบูรณ์  ยรรยง เรื่องการพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล   โครงสร้างพื้นฐานซอยรับซื้อของเก่า ซอยนี้ประมาณครึ่งซอยต้นไม้จะรก
     มาก อยากให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการแก้ไข อีกซอยคือ เลยบ้านป้าผ่อง
     บ้านทนายจุมพล ถนนเป็นหลุมลึก โดย อบต.ท่าเกษม ได้ท ามาแล้ว 
     อยากจะท าต่อเพราะเป็นเส้นทางผลผลิตทางการเกษตร และอีกเรื่อง  
     กรรมการท่ีหมดวาระเช่น อดีตสมาชิกสภาฯ หรือหมดวาระ เช่น 
     กรรมการ สปสช. ให้ด าเนินการสรรหามาใหม่ด้วยนะครับ 
 
 
 



-๑๔- 
นายเฉลย  ธนะภูมิชัย   - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯรวมถึงท่านสมาชิกทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผม นายเฉลย ธนะภูมิชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ก่อนอื่นผมก็ขอแสดง 
     ความดีใจกับทุกท่านท่ีได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งผมขอช้ีแจงเรื่อง
     ท่ีสมาชิกฯได้เสนอท่ีประชุมวนนี้ ขอแจงเป็นข้อ 

๑. ถนนท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามผมได้ท าเป็นโครงการ
แบบแผนท้ังหมดแล้ว ข้างซอยไปเช่ือมถนน ๓๕๙ ข้างร้านรับซื้อของเก่า 
ได้ออกไปส ารวจแล้วยาวประมาณ ๒๓๒ เมตรงานท้ังถนนท้ัง ๒ สาย ผม
เสนอไปท่ีจังหวัดโครงการทุกโครงการผมของบท่ีจังหวัด ผมได้น าเรียน
ท่านนายกฯซึ่งแล้วแต่จะน าโครงการใดออกมาด าเนินการ 

๒. ต้นไม้ซอยท่ีท่านสมาชิกสมบูรณ์สอบถามมาเส้นบ้านทนาย
มีต้นไม้เยอะจะออกไปด าเนินการให้ 

๓. การทาสีส านักงานกับรั้ว เราเคยด าเนินการมาแล้วครั้งหนึ่ง 
 นานมาแล้ว ตอนนั้นใช้งบวัสดุกองช่าง ซื้อสีให้พนักงานทาเอง ส่วน

ส านักงานถ้าจะทาสีต้องท าประมาณการต้องดูก่อนว่าพื้นท่ีเท่าไหร่ จะ
น าเข้าสู่สภาในคราวหน้าว่าจะใช้วัสดุก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดู
งบประมาณก่อนว่าเป็นเงินเท่าใดเพราะตอนนี้งบประมาณของเราท า
เป็นโครงการ แผนงาน ในเทศบัญญัติหมดแล้ว ถ้าจะท าเป็นโครงการก็
จะประสานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯในการบรรจุในแผนครั้งหน้า 

นายสิทธิ์  สาพล - เรียน ท่านประธานสภา ผมนายสิทธิ์ สาพล ผมขอฝากซอยประทานพร 
สมาชิกสภาเทศบาล (ซอยทหาร) ให้ท าเป็นถนนคอนกรีตมันเป็นช่องวา่งอยู่ครับ 
นายจ าเนียร บ่างสมบูรณ ์ - กราบสวัสดีท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมจ าเนียร บ่างสมบูรณ์ ก่อนอื่น 
ที่ปรึกษานายกฯ  กราบขอบคุณท่านประธานสภาฯท่ีมีโอกาสได้เข้ามานั่งเป็นประธานสภา

ตรงนี้เช่นเดิม ขอแสดงความดีใจและภูมิใจในการท าหน้าท่ีตลอด
ระยะเวลา ๗ ปี ท่ีผ่านมาท าหน้าท่ีได้สมบูรณ์และขอขอบคุณสมาชิกสภา
ทุกท่านท่ีฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งและได้สมาชิกใหม่
เข้ามาร่วมงานกัน การท่ีสมาชิกใหม่เข้ามาเวลาเราไปหาเสียงเราอาสา 

 พี่น้องเข้ามาท างาน เข้ามาท าหน้าท่ี เมื่อเราอาสามาแล้ว อยากให้
เคร่งครัดการเข้าร่วมงานต่างๆ อยากให้มีความสามัคคี การไปงานพร้อม
เพรียงกันก็ขอฝากไปยังท่านประธานสภาด้วยครับ 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอบคุณท่านท่ีปรึกษาท่ีให้ค าแนะน า จากการลงพื้นท่ีก็จะได้แจ้งว่าจะ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบก็อยากเสนอว่าตอนนี้ 
     อสม.มีหน้าท่ีรับผิดชอบบ้านต่างๆ ต้องไปดูแลให้ค าแนะน า หากสมาชิก
     อยู่ในเขตพื้นท่ีใดก็ให้ไปดูแลสอบถามหรือลงไปขอบคุณพี่น้องประชาชน 
     ก็ขอขอบคุณนะครับท่ีแนะน า บอกกล่าว ตักเตือนกันมา  
นายวิเชียร  สุคนธประทีป  - เรียนท่านประธานสภา เรื่องท่ีสมาชิกฯเสนอมาท้ังหมดตอนนี้มีข้อมูล 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม  อยู่ในกองช่างและฝ่ายแผน ทุกโครงการได้บรรจุลงแผนแล้วทั้งหมด มี 
     เพียงถนนบางเส้นยังไม่บรรจุ ก็ขอให้สมาชิกฯสบายใจจะน าท่ีท่านเสนอ
     มาด าเนินการให้ ส่วนถนนลูกรัง ช่วงนี้เป็นหน้าฝน ก็ยังไม่สามารถ 
     ด าเนินการได้  การทาสีอาคาร ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝน ก็ยังไม่สะดวกใน 
 



 
 

-๑๕- 
 

การด าเนินการเช่นกันแต่จะด าเนินการให้ท้ังหมด ท่ีได้เสนอมา  
 ขอขอบคุณครับ 

นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านนายกก็ได้รับปากว่าจะด าเนินการให้ ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม   
นายมานพ  เพาะแป้น   -ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมนายมานพ  เพาะแป้น ตอนนี้ชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ย่อยท่ี ๑ มีอาคารแล้ว ต้องการลูกรังลงรอบๆ น าประปาและไฟฟ้าเพื่อมี
     ส่ิงอ านวยความสะดวกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ   
   
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม    
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

               (ลงช่ือ).     วิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์        เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 
 
             (ลงช่ือ)    อ านวยโชค  ภูมิวาลย์      ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์) 
 

  
คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันท่ี  7  
กรกฏาคม  2564 เห็นว่าถูกต้องตรงกับความจริง 
 
             (ลงช่ือ)   นายสมบูรณ์  ยรรยง  ประธาน 
     (นายสมบูรณ์  ยรรยง) 
     
             (ลงช่ือ)      แสวง  จันทกุมาร     กรรมการ 
     (นายแสวง  จันทกุมาร) 
  
                (ลงช่ือ)   ณรงค์  พิดา  กรรมการ/เลขานุการ 
       (นายณรงค์  พิดา) 
 

 รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้รับรองแล้ว เมื่อวันท่ี  15 กรกฎาคม 2564 
 
                               (ลงช่ือ)       มังกร  แก้วพัฒน์   ประธานสภาเทศบาล 
    ( นายมังกร  แก้วพัฒน์ ) 
 



     

      
 
 
 
 



 
 
 
 

 


